

Số: /BGDDĐT-KHCNMT

*Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021*

V/v gia hạn thời gian tiếp nhận  
hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn  
Giải thưởng Môi trường Việt Nam  
năm 2021

Kính gửi:

- Các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2045/BGDDĐT-KHCNMT về việc thông báo nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 gửi các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng sư phạm trực thuộc; các sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục-Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là đơn vị).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo với các đơn vị về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 theo tinh thần Công văn số 7186/BTNMT-TTTNMT ngày 26/11/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và cũng để tạo điều kiện hơn nữa trong việc đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có những công hiến và thành tích xuất sắc, nổi bật được cộng đồng và toàn xã hội ghi nhận trong sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian dự kiến trao giải sẽ được tổ chức vào Quý II năm 2022.

Hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng kê khai theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam và gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng.

Địa chỉ gửi hồ sơ: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 0985495256 (Bà Đặng Thị Hằng).

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: **Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021** (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ không hợp lệ hoặc nộp sau thời hạn quy định sẽ không được xét tặng Giải thưởng.

Thông tin về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: <https://www.monre.gov.vn>, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường: <https://www.vea.gov.vn> và website của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: <https://monremedia.vn>.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KHCNMT.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Văn Phúc**